



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>วันพ่อแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 17.26 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน มายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเสด็จด้วย โดยบริเวณถนนหน้าพระลาน ฟังตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง บริเวณหน้าประตูวิเศษไชยศรี มีประชาชนที่ ตั้งใจเดินทางมาชมพระเมรุมาศรอเฝ้ารับเสด็จ ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนยอดประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ถึง 4 ธ.ค. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,631,053 คน</p> <p>ด้านนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการสั่งจองทางไปรษณีย์ ว่า ขณะนี้ได้ทยอยส่งไปที่ไปรษณีย์แล้ว โดยวันที่ประชาชนมารับเข็มจะมีการจัดระบบให้สามารถรับได้ทันที</p> <p>พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ขอเชิญชวนคนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ</p> <p>ส่วนที่รพ.ศรีธัญญา นพ. พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงาน "เพราะรัก จากพ่อ" (You are Loved Forever) จัดขึ้นโดยสมาคมสายใยครอบครัว และสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย และรพ.ศรีธัญญา พร้อมทั้งมอบรางวัล "พ่อผู้ดูแล...ที่รัก" เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้ 5 คุณพ่อ ผู้เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทชีวิตเพื่อดูแลครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชมาเป็นเวลานาน ประกอบด้วย นายแสวง ยมมูล นายพิเชษฐ มุจลินท์กูร นายโสภณ สมสกุล นายเฉลียว จันทร์อ่อน และนายเกษม เกิดบุญร่วม โดยเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลดังกล่าว</p>
<p>คม ชัด ลึก ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน สยามกีฬา พิมพ์ไทย ไทยโพสต์ (5 ธ.ค.60)</p>	<p>ก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว ตุนและทีมงานเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ได้จับมือให้กำลังใจ ชื่นชมและขอบคุณที่เสียสละและตั้งใจทำความดี และกล่าวว่า รพ. 11 แห่งในโครงการ รัฐบาลดูแลในส่วนหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่างบประมาณส่วนใหญ่ต้องไปดูแลเรื่องประกันสุขภาพ ซึ่งมีปัญหาพอสมควร แต่สธ. ได้เร่งดำเนินการในส่วนต่างๆ และรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้กับรพ.ต่างๆ จำนวนหนึ่งแล้ว แต่รพ.ส่วนใหญ่ นำไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การจัดหาอุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สิ่งที่เป็นปัญหาคือ ถ้าเราใช้จ่ายในเรื่องของคนมาก และยังไม่สามารถหาเงินได้มากพอ รัฐบาลก็จะมีปัญหา วันนี้ตั้งใจที่เห็นตุนวิ่งมาได้เกินครึ่งทาง ที่ผ่านมาก็เป็นห่วงตลอด โดยให้ทหารช่วยดูแลทั้งเรื่องเส้นทางและการรักษาความปลอดภัย ขอทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยากเข้ามาใกล้ชิดถ่ายรูปกับตุน จะทำให้จังหวะการวิ่งมีปัญหาและอาจเกิดอันตรายได้ ทั้งนี้ นายกฯ ได้นำเงินส่วนตัวรวมทั้งเงินบริจาคของทำเนียบรัฐบาล และของที่ระลึกมอบให้ตุน ครอบครัว และทีมงานด้วย</p> <p>ด้าน ตุนกล่าวขอบคุณนายกฯ ที่ได้โอกาสและให้เกียรติเข้าพบ พร้อมระบุว่า การวิ่งยังล่าช้ากว่ากำหนด 2 วัน เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและต้องพักตามที่แพทย์แนะนำ ซึ่งการเริ่มต้นโครงการถือเป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล โดยไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนออกมารวมกันมากมายเช่นนี้ โดยตุนจะเริ่มออกวิ่งในวันที่ 6 ธ.ค.เวลา 04.00 น. จากคิงพาวเวอร์ ใช้เส้นทางพญาไท-ศรีอยุธยา ไปถึงแยกหน้าลานพระราชวังดุสิต แวะสักการะพระบรมรูปทรงม้า ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า เข้าถนนอรุณอมรินทร์ แวะทำกิจกรรมที่รพ.ศิริราช ออกถ.บรมราชชนนี แวะพักจุดแรกที่เดอะเซ็นต์ ภายในเวลา 09.00 น. หลังจากนั้นใช้ถ.บรมราชชนนีขาออก ไปถึงวงแหวนกาญจนา เลี้ยวขวาออกแยกบางบัวทอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายชายชาญ ใบบงคล ครีเอทีฟและที่ปรึกษาโครงการก้าวคนละก้าวฯ ระบุว่า แพทย์ประจำโครงการมีความเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตูน โดยเฉพาะการเหยียบเท้า ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับการวิ่งได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้โถมเข้ามาและอย่านำกีตาร์มาให้ตูนถือระหว่างวิ่ง เพราะจะส่งผลต่ออาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ซ้าย และการวิ่งในขณะนี้ไม่ได้เปิดให้ประชาชนมาร่วมวิ่งด้วย เพราะทีมวิ่งมีการให้สัญญาณจัดระเบียบการวิ่งที่รู้จักเฉพาะกลุ่ม หากประชาชนมาร่วมวิ่งจะทำให้เสียกระบวนการควบคุมความเร็ว ควบคุมจังหวะไม่ได้ เป็นการเพิ่มภาระให้กับทีมงานหรือการจัดการจราจรได้ สำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุดวันที่ 5 ธ.ค. อยู่ที่ประมาณ 565 ล้านบาท</p> <p>นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ขณะนี้รพ.ศิริราชระดมเงินบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวฯ ได้ 620,000 บาท เตรียมมอบให้กับตูนในวันที่ 6 ธ.ค. พร้อมยกย่องตูนว่าเป็นหนึ่งของผู้ที่กระทำความดีเพื่อประเทศ เป็นบุคคลที่มีเจตนาดีในการช่วยเหลือรพ.</p> <p>ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขบวนวิ่งเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 6 ธ.ค. เวลาประมาณ 04.30 น. แต่ยังคงใช้เส้นทางเดิม คือ ออกจากคิงส์เพาเวอร์ ใช้ถ.ศรีอยุธยาผ่านหน้าลานพระราชวังดุสิต ออกถ.ราชดำเนิน ไปรพ.ศิริราช จากนั้นวิ่งไปตามถ.บรมราชชนนี ถึงจุดพักเดอะเซ็นส์ ปิ่นเกล้า ก่อนวิ่งในช่วงที่ 2 ออกจากกม.ทางถ.กาญจนาภิเษก ไป จ.สุพรรณบุรี</p>
<p>มติชน (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>แข่งงานรองนายกฯ</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุม คสช. และครม. เวลา 08.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ร่วมถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีใหม่ "ประยุทธ์ 5" ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล</p> <p>-พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า นายกฯ ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 322, 323, 324, 325 เรื่องการมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายงานให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ กำกับดูแล ก.พัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สคบ. นายสุวัจน์ วัชรวิเศษ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล สคบ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ</p> <p>- พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ว่า นายกฯ ขอให้ครม.ทั้งคนเก่าและคนใหม่ดูปัญหาการทำงานในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนื่องไปถึงประชาชน หากมีอะไรที่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง ขอให้แก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลและชี้แจงให้ประชาชนทราบว่ากำลังทำอะไร ทำแล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร</p> <p>- พ.อ.อิทธิชัย ไชยนิวดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ได้แสดงความยินดีกับครม.ใหม่พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน ให้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตั้งใจอุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน พร้อมทำงานแบบบูรณาการ สามารถทำงานข้ามกระทรวงได้ โดยนอกจาก จะศึกษางานกระทรวงตัวเองแล้ว ต้องศึกษางานของกระทรวงอื่นๆ ด้วย เพื่อให้การทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นเป็นไปด้วยดี นอกจากนี้ ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย เมื่อพบว่ามีปัญหาต้องชี้แจงอย่างทันที่เพื่อป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกระจายออกไป รวมทั้งให้ไปดูของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลจะมอบให้ประชาชน ก่อนกลับมาเสนอครม.พิจารณาอีกครั้ง</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (5 ธ.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (6 ธ.ค. 60)</p> <p>ไทยรัฐ มติชน (5 ธ.ค.60)</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว จ.สุราษฎร์ธานี น้ำป่าไหลหลากลงแม่น้ำตาปี ท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ อ.เวียงสระ อ.พระแสง ส่วน จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ถนนหลายสายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูง จ.พัทลุง พื้นที่อำเภอริมนทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำสูงเกือบ 2 ม. ที่ อ.กันตัง จ.ตรัง น้ำท่วมขยายวงกว้าง ขณะที่ จ.สงขลา พื้นที่ 4 อำเภอลุ่มน้ำคาบสมุทรมหาสมุทรสาคร ระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวว่า ปลัด สธ.กำชับให้ดำเนินการตามแผนป้องกันสถานบริการและการจัดบริการประชาชน ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>- เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า หลังเกิดภัยพิบัติในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก ผู้ประสบภัยอาจเกิดอาการคิดไม่ออก ท้อแท้ หวาดกลัว จะมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้อนอนหลับ ผื่นร้าย ปวดศีรษะ ได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทออกให้บริการร่วมกับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของรพ. และสสจ.ในพื้นที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ TNN24 (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>ประสภภัย ได้แก่ พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล ดูแลสุขภาพจิต ผู้ประสภภัยที่มีกว่า 5 แสนคน อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน (6 ธ.ค. 60)</p> <p>มติชน โพสต์ทูเดย์ (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรฟิลิปปินส์สั่งบ.ชานอฟีหยุดขาย แจกจ่าย และทำการตลาดวัคซีนไขเลือดออก เด็งวาเซีย (Dengvaxia) หลังมีการสั่งระงับโครงการของรัฐในการฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่เด็กหลายหมื่นคน เนื่องจากบริษัทมีค่าเตือนว่าวัคซีนอาจทำให้สถานการณ์ของไขเลือดออกเลวร้ายในบางกรณี แต่เจ้าหน้าที่ชานอฟีบอกว่า แท้ที่ผ่านมายังไม่มีรายงานการเสียชีวิตที่เกี่ยวพันกับวัคซีนป้องกันไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุขประเทศฟิลิปปินส์ระงับการให้บริการวัคซีนป้องกันไขเลือดออกในนักเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีรายงานว่าวัคซีนชนิดนี้อาจทำให้บางรายมีอาการแย่งลง ว่า คร.ได้ติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทบทวนข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าวัคซีนป้องกันไขเลือดออกมาใช้ป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่างเตรียมประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อแนะนำการใช้วัคซีนป้องกันไขเลือดออกให้เหมาะสม โดยระหว่างนี้ ขอแนะนำว่า ในคนที่ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไขเลือดออกตามธรรมชาติมาก่อน หากฉีดวัคซีนป้องกันไขเลือดออกจะสามารถป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงได้ แต่สำหรับคนที่ไม่ทราบว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจรับวัคซีน</p> <p>ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันไขเลือดออกทำจากเชื้อไวรัสมีชีวิตที่ให้อ่อนฤทธิ์ 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันการป่วยด้วยโรคไขเลือดออกได้ร้อยละ 65 แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อ ประวัติการติดเชื้อก่อนได้รับวัคซีน และอายุของผู้ได้รับวัคซีน วัคซีนชนิดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.ไทย เมื่อ 30 ก.ย. 2559 ปัจจุบันยังไม่ได้บรรจุในรายการวัคซีนพื้นฐาน มีใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเอกชน เนื่องจากต้องพิจารณาข้อมูลทางระบาดวิทยา การประเมินผลกระทบทางสาธารณสุข ความคุ้มค่าในการนำวัคซีนมาใช้ ความสามารถในการเข้าถึงวัคซีน และงบประมาณ โดยขอย้ำว่าการใช้วัคซีนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการควบคุมโรค ต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมยุงพาหะ การเฝ้าระวังโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (6 ธ.ค. 60)</p> <p>มติชน (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเขตสุขภาพที่ 7 ณ รพ.ร้อยเอ็ด พบว่ามีผลงานดีเด่น โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ มีหน่วยงานที่ดูแลอย่างเป็นระบบ บริหารงานผ่านพชอ. เข้าถึงประชาชน ถือเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องงานมะเร็ง การปลูกถ่ายอวัยวะ พัฒนาการเด็ก คาดว่าอนาคตสามารถลดความแออัดของคนไข้ที่ รพ.ได้ โดยใช้บริการที่รพ.สต. หรือรพ.ประจำอำเภอ</p> <p>-นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ขึ้นชมผลงานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 8 ที่สำคัญคือ การมีคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดให้แก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาก่อนจะส่งต่อไปยังรพ.ใหญ่ที่เป็นแม่ข่าย ได้แก่ รพ.อุดรธานี รพ.สกลนคร รพ.นครพนม และ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2560 สามารถช่วยลดอัตราการพิการและช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 947 คน</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด คม ชัด ลึก มติชน เดลินิวส์ (5 ธ.ค.60)</p>	<p>อุบัติเหตุรถชนจากโรคลมชัก</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุชายวัย 44 ปี ขับรถกระบะ พุ่งชนรถจักรยานยนต์ 10 คัน ขณะจอดติดไฟแดงบนถนนพญาไทใต้ มีผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 15 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ตำรวจตรวจไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ แต่พบสารเสพติดในร่างกาย</p> <p>นายอัครเดช อุดมรัตน์ อายุ 44 ปี ผู้ก่อเหตุ ให้การอ้างว่า มีโรคประจำตัวคือลมชัก เมื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุไม่รู้สึกรู้สึกตัว เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งพบว่าขับรถชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดง เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งขอหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส มีผู้ได้รับอันตรายแก่จิตใจ และขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ด้านกรมการขนส่งฯ ระบุหากตรวจพบเป็นโรคลมชักจะเพิกถอนใบขับขี่ เนื่องจากสภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (6 ธ.ค. 60)</p> <p>ไทยโพสต์ (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>ร่างกายไม่พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายอัครเดช อุดมรัตน์ อายุ 44 ปี ขับรถกระบะพุ่งชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมา นับ 10 คัน บริเวณถนนพญาไท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 2 ราย บาดเจ็บ 15 ราย สูญหาย 1 ตัว และมีรถที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นโรคลมชัก และขณะเกิดเหตุไม่รู้สึกตัว ล่าสุดได้รับคำยืนยันจากแพทย์แล้วว่า ผลตรวจปัสสาวะของนายอัครเดชเป็นสีม่วงและมีแอมเฟตามีนเจือปนอยู่ แต่ยังไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นสารที่ผสมกับตัวยาชชนิดใด จะนำปัสสาวะส่งไปตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกครั้ง เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดในขณะที่ขับรถเพิ่ม ขณะที่การสอบปากคำต้องรอคำยืนยันจากแพทย์ เนื่องจากผู้ต้องหาอ้างว่าป่วย</p> <p>ส่วนกรณีโซเซียลมีเดียเผยแพร่คลิปวิดีโอ นายพรพรม โทณวนิก อายุ 60 ปี คนขับรถโตโยต้า พอร์จูนเนอร์ ไม่พอใจที่ถูกบีบแตรไล่ และใช้ไม้เท้าเหล็กทุบกระถกรถยนต์คู่กรณีจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ โดยอ้างกับตำรวจว่าก่อเหตุเพราะไม่สามารถระงับโทสะได้ เนื่องจากเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควบคุมตัวเองไม่ได้ นพ.สรน อ่อนหวาน แพทย์ประจำ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ แสดงความเห็น ว่า ผู้ที่ป่วยหรือมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อการขับชี่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือควรหลีกเลี่ยงการขับชี่ ส่วนประเด็นการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วมีผลต่อการควบคุมอารมณ์นั้น จำเป็นต้องให้แพทย์เฉพาะทางตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด จึงจะทราบ</p> <p>-เสนอข่าว นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯ อยู่ระหว่างแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับชี่ ให้เพิ่มกลุ่มโรคเสี่ยงจะเกิดอันตรายในการขับชี่ ซึ่งห้ามออกใบอนุญาต เบื้องต้นได้หารือกับแพทย์สภาได้ข้อสรุปว่ามี 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคลมชัก เบาหวานร้ายแรง ความดันโลหิตสูง ผู้ที่เคยผ่าตัดสมองมาก่อน และโรคหัวใจที่เสี่ยงจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด คาดว่าช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. กฎหมายจะออกมาบังคับใช้ได้</p> <p>ก่อนหน้านี้ กรมควบคุมโรคเคยระบุโรคและปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการขับชี่และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้ 9 โรค ได้แก่ 1.โรคที่เกี่ยวกับสายตา ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม 2.โรคทางสมอง 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคพาร์กินสัน 5.โรคลมชัก 6.โรคไขข้อ ข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่างๆ 7.โรคหัวใจ 8.โรคเบาหวาน 9.การกินยาบางชนิดที่มีผลทำให้ง่วงซึม หรือง่วงนอน มึนงง สับสนเวลาขับรถ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง 7 ทีวีและ เว็บไซต์ThaiPBS (5 ธ.ค.60)</p>	<p>โรคลมชัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคลมชักราว 6-7 แสนคน และสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย สาเหตุจากโรคทางกรรมพันธุ์ ผู้ป่วยโรคลมชักจะมีอาการหลากหลาย ทำให้สังเกตยาก ส่วนหนึ่งอาจไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคลมชักจึงไม่ได้รับการรักษา เช่น ภาวะเหม่อลอย วูบ เบลอจำอะไรไม่ได้ชั่วขณะ ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคลมชักเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าคนทั่วไปถึง 2-6 เท่า สาเหตุส่วนหนึ่งจากอุบัติเหตุขณะชัก โดยอาการชักที่อยู่ในภาวะวูบ เหม่อลอย เป็นเพียงไม่กี่วินาทีแล้วหาย ทำให้ไม่ทันสังเกต ถ้ามีอาการเหล่านี้ซ้ำ ๆ แม้จะไม่มีอาการเกร็ง ชัก กระตุก ควรมาพบแพทย์ ผู้ป่วยโรคลมชักหลายคนมีอาการ เช่น เห็นภาพมูมูม เห็นภาพเคลื่อนไหวเร็ว กว่าปกติ เห็นแสงจ้าสีสนั่นหลากหลาย บางคนเห็นภาพหลอน หูแว่ว การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก ห้ามเอาช้อนหรือสิ่งของจัดปาก หากชักเกิน 5 นาที รีบนำส่งโรงพยาบาล</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยวซ้าย พิมพ์ไทย (5 ธ.ค.60)</p>	<p>ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ ดร.พูนาม เคทตราपाल ชิงห์ ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน (WHO - SEA Ministerial Meeting on Accelerating Actions for Implementation of Decade of Action for Road Safety) ว่า ในการประชุมมีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เช่น ก.คมนาคม หน่วยงานระดับชาติในการบังคับใช้กฎหมาย ก.อุตสาหกรรม หน่วยงานดูแลกำกับมาตรฐานรถยนต์ ก.สาธารณสุข พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวงการความปลอดภัยบนท้องถนน โดย 10 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ไทย บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ได้มีการจัดทำพันธสัญญาเกิด แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.จัดลำดับสำคัญ 2.คำมั่นระดับสูง 3.ชกจูงสามัคคี 4.ต้องมีปัญญา 5.นำพากฎหมาย และ 6.ร่วมใจมุ่งเป้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (6 ธ.ค. 60)	<p>ไทยพร้อมตรวจเชื้อแอนแทรกซ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มีระบบตรวจวินิจฉัยเชื้อแอนแทรกซ์ทางห้องปฏิบัติการจากผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ ได้ผลยืนยันอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายใน 3 วันทำการ</p>
สยามรัฐ (6 ธ.ค. 60)	<p>แนวทางสร้างสุขภาพดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในไทย ในปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 คิดเป็นมูลค่าการตลาดกว่า 53,800 ล้านบาท ซึ่งประชาชนรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รวดเร็ว เข้าถึงได้หลายช่องทาง อาจไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน จนขาดการดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะป้องกันโรคได้ ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากการปรับพฤติกรรมสุขภาพใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2.ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที และ 3.นอนหลับอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง</p>
สยามรัฐ (5 ธ.ค.60)	<p>จับคลินิกศัลยกรรมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ได้รับเบาะแสการลักลอบเปิดคลินิกเสริมความงาม จึงให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ร่วมกับตำรวจกองบังคับการภูธรจังหวัดภูเก็ต และ สสจ.ภูเก็ต ตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม Glam International medical center เลขที่144 ถ.ทิวังษ์ ต.ป่าตอง อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต เบื้องต้น พบไม่มีการขออนุญาตเปิดกิจการตามกฎหมาย โดยให้บริการทั้งศัลยกรรมตกแต่ง ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ดูดไขมัน และอื่น ๆ ส่วนผู้ให้บริการทั้ง 3 คนไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงแจ้งข้อหา 3 กระทั่ง ได้แก่ 1.เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต 3.จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. ได้เชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้สมาร์ตโฟนถ่ายภาพเป็นหลักฐาน แจ้งมาที่ 0-2193 -7000 ต่อ 18822 และเฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์</p>
สยามรัฐ (5 ธ.ค.60)	<p>ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยความอ่อนโยนของพ่อสามารถสร้างความผูกพันในครอบครัว เป็นภูมิคุ้มกันความรุนแรงได้ แนะนำปฏิบัติตามคำว่า "FATHER" ได้แก่ F : FIRM คือ ความหนักแน่นมั่นคงทั้งด้านอารมณ์-ความคิด ให้ลูกได้เรียนรู้ทำอะไรด้วยตนเอง A : Appreciative คือ ชื่นชมยินดีกับลูกเมื่อทำในสิ่งที่ตาม T : Tender คือ แสดงความรักอย่างนุ่มนวล H :Honest คือ ความซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นแบบอย่างผู้นำครอบครัวให้ลูกเห็น E : Encouraging คือ ให้กำลังใจส่งเสริมให้ลูกมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ R : Responsible คือ รับผิดชอบทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พ่อแม่ควรมีความรักเป็นพื้นฐาน ทำตัวเป็นต้นแบบในเชิงของใจเย็น แก้ปัญหาอารมณ์ของตนเองด้วยวิธีที่อ่อนโยนนุ่มนวล ใช้ความหนักแน่นของพ่อแม่ในการดูแลจิตใจลูก เพราะการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือการใช้ความรุนแรงกับเด็ก จะทำให้เด็กคิดว่าความรุนแรงคือทางแก้ปัญหา และโตมาเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา</p>
ข่าวสด (5 ธ.ค.60)	<p>โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในประเทศไทยพบว่าประมาณ 45% ของการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นผลมาจากหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอันตรายรุนแรงจากการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดขึ้นได้ทั้งขณะทำงาน เล่นกีฬา หรือพักผ่อน เนื่องจากมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และมีรอยปริของผนังหลอดเลือด ทำให้มีลิ่มเลือดและไขมันมาเกาะที่ผนังและก่อตัวเป็นตะกอน เกิดการอุดตันของหลอดเลือด อากาศและสัญญาณเตือนของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง มีเหงื่อออก ปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย หอบเหนื่อย ใจสั่น จุกบริเวณคอหอย บางรายอาจมีอาการจุกใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน เมื่อเกิดภาวะเหล่านี้ ต้องรีบเดินทางมารพ.ให้เร็วที่สุด</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค ผู้ป่วยต้องรู้จักดูแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง ควบคุมน้ำตาลในเลือด ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมไขมันในเลือด ดื่มน้ำสะอาด งดสูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>คัดค้านพาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-Pan) กล่าวว่า เครือข่าย 50 จังหวัดเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพาราควอต ในนามเครือข่ายที่สนับสนุนนโยบายสธ.เรื่องการแบนพาราควอต โดยจะหารือเรื่องการเคลื่อนไหวอีกครั้งในวันที่ 6 ธ.ค. ที่ สช. ส่วนประเด็นการฟ้องร้องจะมีการหารือกันอีกครั้งเช่นกัน และในวันที่ 7 ธ.ค.ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีการประชุมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เครือข่ายจะเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านเช่นกัน ส่วนกรณีสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะมีการหารือเพื่อพิจารณาการทำข้อมูลการเจ็บป่วยจากสารเคมีที่สธ.มีนโยบายแบน 2 ชนิด คือพาราควอต และไกรโฟเซต และจำกัดการใช้ 1 ชนิด คือคลอร์ไพริฟอส เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก จะทำให้ประชาชนมีความรู้และประเมินความเสี่ยง สามารถป้องกันและจัดการกับเรื่องดังกล่าวได้</p>
<p>เดลินิวส์ (5 ธ.ค.60)</p>	<p>วัดโรคในโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิริภาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากการตรวจพบเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกทม.ป่วยเป็นวัดโรค 5 ราย จึงได้มอบหมายให้กองควบคุมโรคเอดส์ วัดโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทีมลงพื้นที่ดูแลรักษาเด็กที่ป่วย ควบคู่กับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อวัดโรคในโรงเรียนที่พบเด็กป่วยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยตรวจคัดกรองนักเรียนทั้งโรงเรียน 3,043 ราย พบผู้ที่มีอาการสงสัยวัดโรค 280 ราย และเอกซเรย์ปอดในนักเรียนผู้สัมผัสวัดโรค 266 ราย พบว่าปอดมีความผิดปกติ ซึ่งจะมีการวินิจฉัยเพิ่มเติม 8 ราย นอกจากนี้ ได้เอกซเรย์ผู้สัมผัสวัดโรคในครอบครัวนักเรียนที่ป่วย พบว่าปกติ แนะนำผู้ที่มีอาการสงสัยวัดโรค ได้แก่ ไอเกิน 2 สัปดาห์ มีไข้ น้ำหนักลด รับประทานอาหารลดลงตั้งแต่เริ่มมีอาการ หากพบว่าเป็นวัดโรค สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคเอดส์ วัดโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร. 0-2860-8205 สายด่วน 1555.</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>บัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้กรมบัญชีกลางจะประกาศร่าง TOR เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการบัตรจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ประมาณ 4.5 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 3 ราย คาดว่าภายในเดือน ธ.ค.นี้จะได้ข้อสรุป โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ตั้งงบประมาณจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไว้กว่า 70,000 ล้านบาท เมื่อนำระบบบัตรมาใช้จะช่วยควบคุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่สูงเกินจริงได้</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ Life&Health (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>แนะนำการใช้ยาอย่างถูกวิธี</p> <p>-เสนอข่าว ดร.เกสัชกร นิลสุวรรณ สีสาร์เคมี นายกสภาเภสัชกรรม แนะนำว่า การใช้ยาโดยไม่รู้จักชื่อยา หรือไม่อ่านฉลากยาให้เข้าใจก่อนใช้ยา มีโอกาสเสี่ยงที่จะใช้ยาผิดชนิด ผิดขนาด หรือผิดประเภท อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ให้ระวังยาที่มี "ชื่อพ้อง มอกล้าย" คือลักษณะของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบเม็ดยา สียา ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่มีสรรพคุณแตกต่างกัน หรือชื่อยาที่ออกเสียงคล้ายคลึงกัน ผู้ป่วยจึงต้องให้ความใส่ใจต่อข้อมูลสำคัญที่ต้องมีบนฉลากยา 5 อย่าง ประกอบด้วย 1.ชื่อผู้ป่วย 2.ชื่อสามัญทางยา 3.สรรพคุณยา 4. ขนาดและเวลารับประทาน 5.ข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา</p>
<p>ไทยรัฐ (6 ธ.ค. 60)</p>	<p>สหรัฐฯ สั่งกักสินไทย 11 รายการ</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศกักกันสินค้าจากประเทศต่างๆ จำนวน 14 รายการ ในจำนวนนี้เป็นสินค้าจากไทย 11 รายการ เนื่องจากไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด เช่น พบเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อซาลโมเนลลา, ใช้สีที่ไม่ได้แจ้งไว้กับ FDA, มีสารตะกั่วตกค้างเกินกำหนด, พบยาปฏิชีวนะ, พบยาฆ่าแมลงตกค้าง, สินค้าไม่ได้มาตรฐาน, ปิดฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น โดยสินค้าของไทย 11 รายการ ได้แก่ 1.ปลาเค็มแห้งแช่เยือกแข็ง 2.อาหารทะเล 3.สินค้าอาหารเครื่องดื่ม 4.ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทำด้วยเซรามิก 5.ยาจาก 2 โรงงานไม่ผลิตตามระบบ GMPs 6.ถุงมือทางการแพทย์ 7.สินค้าเกษตรยังไม่ได้แปรรูป 8.สินค้าอาหาร 9.พริกป่น น้ำพริกแกงมะขามเปียก ขมิ้น 10.สินค้ายาที่โรงงานผลิตไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ FDA เข้าตรวจ และ 11.ขนมหวานที่ทำด้วยเยลลี่ ซอสพริก อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ขนมบิสกิต</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์</p>	<p>ตำรับยาสมุนไพรต้านมะเร็ง</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณสมชาย กุลนริศ กล่าวถึงกรณีหมอสมหมาย จ.สิงห์บุรี คิดค้นตำรับตำราสมุนไพร เพื่อรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
จดหมายถึงเดลินิวส์ (6 ธ.ค. 60)	ผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่แตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันและมีโอกาสมีชีวิตอยู่กับครอบครัวต่อไป เช่นเดียวกับกรณีนายแสงชัย แหเลิศระกุล จ.ปราจีนบุรี ที่แจกยารักษาโรคมะเร็งฟรี หลายคนรักษาแล้วหาย ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเดินทางมารักษาจำนวนมาก จึงอยากเสนอแนะให้ รพ.อภัยภูเบศร หรือ กรม กอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประเทศชาติมากที่สุด



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch